



สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคดีผู้บริโภค

## แนะหลักแก้เหตุฉุกเฉินบนท้องถนน...ลดเสี่ยงอันตราย

แม้ว่าผู้บริโภคจะเตรียมความพร้อมในการขับรถและตรวจสอบสภาพรถเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินในขณะที่ขับขี่ได้ตลอดเวลา การตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์ ทำให้สามารถรอดจากเหตุฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย เพื่อความปลอดภัย สคบ. ขอแนะวิธีแก้ไขเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนอย่างถูกต้อง ดังนี้

**๑. ยางระเบิด** จับพวงมาลัยให้มั่น ค่อยๆ ถอนคันเร่งเหยียบย่ำเบรกเบาๆ แบบถี่ๆ เพื่อชะลอความเร็วรถ ห้ามเหยียบเบรก หักพวงมาลัยหรือดึงเบรกมือกะทันหัน เพราะจะทำให้รถเสียหลัก พลิกคว่ำ กรณีรถแฉลบให้ดึงพวงมาลัยไปในทางตรง และบังคับพวงมาลัยไปในทิศทางตรงกันข้ามกับยางที่ระเบิด เมื่อควบคุมรถได้แล้วให้นำรถจอดริมข้างทางในบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อเปลี่ยนยาง

**๒. เบรกแตก** เหยียบเบรกให้ลึกกว่าปกติ โดยเหยียบย่ำเบรกแบบถี่ๆ จะช่วยให้ผ้าเบรกมีแรงเสียดทานมากขึ้น พร้อมลดความเร็ว โดยใช้เกียร์ต่ำและเบรกมือช่วย ดึงเบรกมือขึ้นลงเป็นระยะ จะช่วยป้องกันล้อล็อก ทำให้รถเสียการทรงตัว เมื่อควบคุมรถได้แล้วให้นำรถจอดริมข้างทางในบริเวณที่ปลอดภัย

**๓. หม้อน้ำแห้ง-รั่ว** ให้เปิดฝากระโปรงหน้ารถเพื่อระบายความร้อนออกจากห้องเครื่อง เมื่อเครื่องยนต์เย็นลง จึงค่อยๆ เปิดฝาหม้อน้ำ โดยอยู่ให้ห่างจากหม้อน้ำเพื่อป้องกันไอน้ำหรือน้ำร้อนพุ่งใส่หน้าหรือกระเด็นรดตัว จากนั้นให้เติมน้ำลงหม้อน้ำอย่างช้าๆ จนเต็มแล้วจึงค่อยขับรถไปให้ช่างตรวจสอบ แต่ต้องหยุดพักรถเติมน้ำในหม้อน้ำเป็นระยะ เพื่อป้องกันหม้อน้ำแห้งจนความร้อนขึ้นสูงทำให้เกิดเพลิงไหม้รถได้

**๔. กระจกแตก** กรณีกระจกหน้ารถแตกทั้งบานให้ปิดกระจกด้านข้างทุกบาน เพื่อมิให้แรงลมปะทะภายในรถจนทำให้รถเสียการทรงตัว หากกระจกด้านข้างแตกให้ปรับลดกระจกด้านข้างจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้กระจกแตกเพิ่มมากขึ้น พร้อมจับพวงมาลัยให้มั่นและขับรถให้ช้ากว่าปกติ รวมถึงสวมใส่แว่นตาหรือแว่นกันแดดจะช่วยป้องกันเศษกระจกกระเด็นเข้าตา

**๕. เพลิงไหม้รถ** นำรถจอดริมข้างทางดับเครื่องยนต์เพื่อตัดระบบไฟและรีบลงจากรถ หากเพลิงไหม้เล็กน้อยให้ใช้ถังดับเพลิงชนิดพ่นบริเวณต้นเพลิง หากไฟลุกลามรุนแรงให้ออกห่างจากรถโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันอันตรายจากรถระเบิด และโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมารับเหตุเพลิงไหม้

แหล่งข้อมูล : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

